

ดินแดนจีนอีสาน...โอกาสการค้าการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

“จีนอีสานหรือมังกรอีสาน” หมายถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน (North Eastern Region) ประกอบด้วย 3 มณฑล คือ เหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮย์หลงเจียง มีพื้นที่รวมกันราว 79,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 8.2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจีนกำลังให้ความสนใจและเร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มเบนความสนใจจากมณฑลทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งค่าจ้างแรงงานรวมถึงต้นทุนอื่น ๆ ทางธุรกิจ เพิ่มสูงขึ้น มาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 การลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่จีนอีสานเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70 ด้วยมูลค่า 14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 17 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในจีน โดยกว่าร้อยละ 60 เป็นการลงทุนในมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าสำคัญของจีนอีสาน

ทำไมพื้นที่จีนอีสานจึงมีศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน

➤ **เป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมาก** ด้วยจำนวนประชากร 108 ล้านคน หรือร้อยละ 8.4 ของประชากรทั้งประเทศ และมีขนาดเศรษฐกิจของทุกมณฑลรวมกันเกือบร้อยละ 10 ของทั้งประเทศ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนอีสานขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 14 ต่อปี ส่งผลให้ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้นและมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากยอดค้าปลีกที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นประตูการค้าสำคัญสู่ตลาดรัสเซีย เนื่องจากมีพรมแดนติดกับรัสเซีย และชาวจีนในพื้นที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวรัสเซียอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานาน

➤ **แหล่งวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์** เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองสูงถึงร้อยละ 40 ของทั้งประเทศ มีสินแร่จำนวนมาก และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและทรัพยากรประมงที่สำคัญของประเทศ อาทิ **เหลียวหนิง** เป็นแหล่งแร่เหล็ก โบรอน และเพชร มีก๊าซธรรมชาติสำรองร้อยละ 15 ของทั้งประเทศ และเป็นแหล่งผลิตเหล็กกล้าที่สำคัญอันดับ 2 ของจีน รวมทั้งเป็นแหล่งทำประมงน้ำเค็มขนาดใหญ่อันดับ 2 ของจีน ขณะที่**จี๋หลิน**เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก และถ่านหิน อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดอันดับ 1 ของจีน เช่นเดียวกับ**เฮย์หลงเจียง** ที่มีการค้นพบแร่ทองคำ เงิน สังกะสีจำนวนมาก และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของจีนอีกด้วย นอกจากนี้ จีนอีสานยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเทือกเขาและชายหาดที่สวยงาม ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป

➤ **รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน** ตามนโยบาย “Revitalize Northeast China” (ปี 2546-2563) โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (ปี 2549-2553) รัฐบาลจีนมีนโยบายเร่งพัฒนาเครือข่ายคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่จีนอีสานเข้ากับโครงข่ายคมนาคมสายหลักของจีน อาทิ การก่อสร้างทางด่วนปักกิ่ง - ฮาร์บิน (เมืองหลวงของเฮย์หลงเจียง) การก่อสร้างทางหลวงวงแหวน (เมืองหลวงของจี๋หลิน) - เซินเจิ้น (เมืองศูนย์กลางธุรกิจในวงกว้าง) รวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟ 6 สายหลัก ซึ่งเชื่อมไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจีน และศูนย์กระจายสินค้าในเมืองฮาร์บิน ฉินหยาง (เมืองหลวงของเหลียวหนิง) และต้าเหลียน (เมืองศูนย์กลางธุรกิจในเหลียวหนิง) อีกทั้งยังมีการปรับปรุงท่าเรือหลายแห่งในต้าเหลียนด้วย

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการเข้าไปทำการค้าการลงทุน ได้แก่ **ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ของขวัญ ของที่ระลึก และบริการร้านอาหาร** เพื่อรองรับความต้องการของชาวจีนอีสานที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น

รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในจีนอีसानเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ **เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมถึงธุรกิจออกแบบก่อสร้าง** ก็มีแนวโน้มดีตามการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างและการขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่**ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอาหารปลอดภัย** เป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากจีนอีसानเป็นแหล่งวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีความชำนาญในการแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนี้ **ศูนย์บริการยานยนต์**ก็เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเมืองฉางชุน ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของจีน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “Detroit of China” ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเข้าร่วมงาน Northeast Asia Investment and Trade Expo ซึ่งรัฐบาลจีนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่ 2-6 กันยายน ที่เมืองฉางชุน เพื่อขยายตลาดการค้าการลงทุนในพื้นที่จีนอีसान ตลอดจนอาจขยายตลาดสู่รัสเซียได้ไม่ยากนัก

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
สิงหาคม 2551